



# "HỌA MY" ĐÀM THỦY TIÊN làm đại sứ nhí



Tự tin trả lời họp báo trong vai trò Đại sứ cuộc thi.

Sau khi đăng quang ngôi Á quân 1 "Tài năng Nhí Việt Nam 2023", giọng ca được nhiều khán giả yêu mến Đàm Thủy Tiên đã tung ra MV ca nhạc đầu tay "Bống bống bang bang" (sáng tác của Only C) siêu ấn tượng. Mới đây nhất, cô bạn đã chính thức trở thành một trong những gương mặt Đại sứ của cuộc thi "Top Supermodel Kid Vietnam Global 2023" (Siêu mẫu Nhí Việt Nam toàn cầu 2023).

"Họa my" Đàm Thủy Tiên hiện đang học lớp 8 chuyên Anh của trường THCS Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Yêu ca hát, có duyên với âm nhạc từ hồi bé xíu, cô bạn thường tự tập hát và nhảy múa ở nhà. Năm lớp 1, Thủy Tiên đã tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường, lớp và tham gia thi múa hát ở nhiều nơi. Thủy Tiên thần tượng nhóm nhạc Black Pink, yêu thích các ca khúc Vpop, Kpop, Us-Uk... Sở hữu chất giọng cao ấn tượng, có thể hát 2 quãng 8 nhưng bạn lại theo đuổi dòng nhạc Pop nhẹ nhàng và dân ca (trong đó có bài tú là "Nàng thơ xứ Huế"). Nghe có vẻ trái ngược nhau nhưng việc thử sức các dòng nhạc này giúp Thủy Tiên cân bằng và cải thiện cả khả năng ca hát lẫn vũ đạo.

Nếu gặp Đàm Thủy Tiên, bạn sẽ ấn tượng ngay từ lần đầu bởi



Thủy Tiên tỏa sáng trong đêm chung kết cuộc thi Tài năng Nhí Việt Nam.

sự trẻ trung, năng động và lan tỏa sự tích cực tới người khác. Với Thủy Tiên, được cất tiếng hát là được sống với chính mình, thực hiện ước mơ của mình, thể hiện tình yêu tới khán giả và với nghệ thuật. Sự tự tin và lan tỏa năng lượng chính là điểm nhấn đặc biệt của Thủy Tiên so với những ca sĩ nhí khác. Với sự nghiêm túc, khả năng thiên bẩm và sự chín chu trong nghệ thuật, chắc chắn giọng ca Đàm Thủy Tiên sẽ là một nhân tố bất ngờ trong tương lai.

**B.H**

"Siêu mẫu Nhí Việt Nam toàn cầu 2023" là chương trình tìm kiếm mẫu nhí từ 3-16 tuổi, do OCEAN Group sản xuất, kênh VTC9 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC) bảo trợ truyền thông và phát sóng.

Mới đây, Ban Tổ chức đã công bố Đại sứ chương trình gồm: Hoa hậu Hoàn vũ

Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu; dancer Nguyễn Ngọc Kiều Trinh; ca sĩ nhí Đàm Thủy Tiên và mẫu nhí Đỗ Bảo Hân. Tới đây, vòng Chung khảo (30/9) và Bán kết (11/11) của cuộc thi sẽ diễn ra tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, còn vòng Chung kết (16/12) sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.